

# MICHAEL ROACH, VỊ HỘ PHÁP BÊN TRỜI TÂY

Nguyễn Đức

**D**ù đứng ở quan điểm nào và sự xét đoán có tính cách Phật giáo hay không thì Michael Roach vẫn là một nhân vật vô cùng độc đáo. Đầu tiên là cấp bằng Ghese của Phật học viện Sera thuộc miền nam Ấn Độ. Đây là bằng tiến sĩ Phật học Tây tạng cao cấp nhất mà cho đến nay, giới học Phật Tây phương chỉ có ba người được vinh dự nhận lãnh. Trước đó, ông ta tốt nghiệp đại học Princeton hạng danh dự và trước đó nữa là học bổng dành cho một số rất nhỏ sinh viên đại học của Tổng thống Hoa Kỳ do đích thân Tổng thống Richard Nixon trao tặng. Đây là chưa kể đến những bằng cấp khác về Tây Tạng, Sanskrit và tiếng Nga cũng như rất nhiều những bài viết và xuất bản bằng các ngôn ngữ này.

Kế đến là những công việc mà Michael Roach đang trông coi. Asian Classic institute nằm về phía đông nam của tiểu bang Manhattan. Cơ sở này cung cấp những khóa tu thiền, những buổi thuyết pháp mà thỉnh giả có thể tận vào nghe bất cứ lúc nào thuận tiện, những lớp Phật học dài hạn có chương trình giảng dạy được soạn thảo quy củ, các lớp dạy tiếng Tây Tạng cũng như những phương tiện huấn luyện giảng viên. Tất cả những hoạt động này đều được bảo trợ bằng một nguồn tài chính duy nhất là tặng dū. Cách đây không bao xa là một thư viện với

cả phê miễn phí. Tại đây, bất cứ ai đang cảm thấy cô đơn hay đang ở trong giai đoạn sa cơ lỡ vận đều có thể vào để tìm kiếm đôi chút bình an trong khi theo dõi những cuốn băng nói về Phật giáo... Ra khỏi trung tâm thành phố một chút là Diamond Abbey, một tu viện do Michael Roach thành lập cho những người muốn xuất gia không phân biệt nam nữ. Ông ta còn là một thành viên rất năng động của phong trào chấn hưng Phật giáo tại Mông cổ, một phong trào còn non trẻ và đầy đầy những khó khăn do hậu quả độc hại của chế độ Cộng sản đè nặng trên xứ sở này trong suốt 70 năm qua.

Quan trọng hơn cả là ước vọng vĩ đại mà Michael Roach đang theo đuổi: Mã hoá Phật pháp. Ông ta dự trữ ghi vào máy vi tính tất cả kinh sách mà nhà Phật (độ khoảng 200.000 bộ, có bộ gồm nhiều chục cuốn và mỗi cuốn thường dày vài trăm trang) vì ông ta cho rằng đây là phương pháp tốt nhất hiện nay để tàng trữ kinh điển và cũng là phương tiện dễ sử dụng nhất cho tất cả mọi người. Giới học Phật Tây Tạng đã mất khoảng 700 năm để dịch những kinh điển này từ Phạn ngữ sang tiếng Tây Tạng. Nhưng Michael không mấy lo ngại với sự hỗ trợ của các nhóm tình nguyện ở Hoa Kỳ cũng như Ấn Độ, ông đã xuất bản được khoảng 2500 kinh bộ dưới hình thức ấn tống và cho đến nay, Michael

tuyên bố rằng chỉ riêng laptop của ông đã chứa đựng nhiều kinh điển hơn bất cứ một Phật học viện nào trên thế giới. Cũng đừng quên rằng ông ta còn đang dự trù làm những chương trình phát thanh và phát hình để quảng bá kinh điển cũng như các nghi thức hành đạo của Phật giáo.

Tất cả những hoạt động trên tuy rất nhiều và rất quy mô vẫn chưa phải là lý do chính của những lời bàn tán về Michael Roach. Hoạt động gây nhiều tranh cãi nhất là việc ông ta vừa là sáng lập viên vừa là phó giám đốc điều hành của một công ty sản xuất và buôn bán kim cương lớn nhất New York, công ty Andlin International. Sự thành công của Michael Roach trong công ty này phải được coi là một hiện tượng gây nhiều kinh ngạc nhất trên thị trường thương mại thế giới đến nỗi tạp chí thương mại nổi tiếng nhất thế giới là chuyện hiếm thấy trên thương trường quốc tế vì được đưa lên tạp chí này một lần cũng đủ để nổi tiếng như cồn và thương vụ nhờ đó cũng tăng như điều gặp gió rồi.

Tình yêu của Michael Roach đối với kim cương là một toàn thể nghĩa là ông ta không để tâm đến thứ gì khác ngoài kim cương, và người ta đã có lần nói rằng ông ta bị kim cương ám ảnh đến mức độ khủng khiếp. ngoài việc Michael là một đạo sư chuyên ngành về kim KIM CANG, ông ta còn dùng kim